

ปาฐกถาพิเศษ

“อภิปรายสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน”

โดย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

ณ ห้องประชุมจุมภฏ-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันศุกร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

คำกล่าว ปาฐกถาของ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ หัวข้อ “อภิปรายสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน” ในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการ ๕๘ ปี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๕๙ ที่ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุทิพย์ อาคาร ประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อตอบสนองมติรัฐสภาของคณะรัฐศาสตร์ จึงใคร่ขอแสดงความเห็นต่อที่ประชุม ทราบดีว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมทางวิชาการ แต่ข้อเสนอเป็นความเห็นส่วนตัวจากประสบการณ์ที่ได้สั่งสมไว้และไม่เป็นวิชาการ ฉะนั้นถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นวิชาการแต่เป็นประโยชน์ ผมก็ดีใจ แต่ถ้าฟังแล้วเห็นว่าไม่มีสาระก็ต้องขอโทษด้วย

คณะรัฐศาสตร์มี ๔ ภาควิชา แต่ละภาควิชาล้วนแต่มีความสำคัญ ผูกพันกับการปกครอง การบริหาร ผู้บริหารระดับสูงองค์ต่างๆ ต้องเรียนรู้วิชารัฐศาสตร์ทั้งนั้น จึงขอเสนอความเห็นส่วนตัวที่ไม่เป็นวิชาการว่า ชาวคณะรัฐศาสตร์น่าจะนำสิ่งที่ผมกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และบ้านเมืองของเรา ดังนี้

๑. มีมาตรฐานเดียว หมายความว่า การทำงาน การบริหารงานบุคคล หรือองค์กร ต้องมีมาตรฐาน ที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีความชอบธรรมเพียงมาตรฐานเดียวจะมีสองมาตรฐาน หรือหลายมาตรฐาน หรือไม่มีมาตรฐานเลยไม่ได้ ไม่เช่นนั้นการบริหารองค์กรก็จะไม่ราบรื่น ผิดทำนองคลองธรรมและก่อความเดือดร้อนเสียหายได้

๒. มีคุณงามความดี ใช้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไปใช้ในการบริหารการปกครอง นักรัฐศาสตร์ต้องถือศีลห้าอย่างเคร่งครัด ใช้พรหมวิหาร ๔ อย่างมั่นคง และยึดอิทธิบาท ๔ อย่างยั่งยืน ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาอื่น ผมไม่สามารถแนะนำได้

๓. มีความเป็นไทย หมายความว่า เราต้องสำนึกอยู่เสมอว่าเราเป็นคนไทย มีหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดและอื่นๆ ที่รัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนด แต่สำหรับบรรดาอาจารย์ทั้งหลายในคณะรัฐศาสตร์มีหน้าที่ที่ต้องดูแลนิสิต เยาวชนไทยให้เติบโตเป็นคนดี คนเก่งเป็นเด็กฉลาด ไม่เป็นภาระสังคม ให้เด็กมีความคิดแบบไทย

ผู้บริหารของคณะรัฐศาสตร์หรือคณาจารย์ส่วนใหญ่จะจบจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก หลายๆ ประเทศด้วยกัน ผมเห็นว่าแต่ละประเทศสอนรัฐศาสตร์ที่อาจไม่เหมือนกัน แต่รัฐศาสตร์ของเราน่าจะมีรัฐศาสตร์แบบไทยที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสังคมไทย และวัฒนธรรมไทย และยังประโยชน์สูงสุดต่อคนไทย และต่อชาติบ้านเมืองของเรา

๔. มีความเป็นธรรม ขอให้นิยามคำว่าธรรมให้กว้างขวาง ความเป็นธรรมหมายถึงมีธรรมะอยู่ในใจ มีความยุติธรรม มีคุณธรรมและมีจริยธรรมเพื่อนำไปใช้ในการบริหารงานบุคคลและองค์กรเพื่อนำไปสู่ความสงบสุขเรียบร้อย ความร่มเย็นและความมั่นคงของชาติต่อไป

พวกเราทั้งหลายคงจะได้ยินผมพูดเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมมาหลายครั้ง ผมมั่นใจว่าทุกท่านจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความสำคัญของทั้งสอง トラバไตที่ผู้บริหารและองค์กรต่างๆ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม トラバไตนั้นผู้นั้นองค์กรนั้นจะประสบความสำเร็จจะได้รับความเคารพ นับถือ ศรัทธา จะได้รับความยอมรับความร่วมมือความเชื่อมั่นและการยกย่องสรรเสริญ ผู้ปฏิบัติก็จะอึดเอิบใจและมีความสุข

๕. มีความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละและจงรักภักดี ความหมายชัดเจนอยู่ในตัวแล้วไม่จำเป็นต้องขยายความในทำนองเดียวกับ ผู้บริหารองค์กรจะได้รับความร่วมมือยกย่องนับถือและศรัทธา ผู้ที่เข้าใจเรื่องความเสียสละและจงรักภักดีจะมีความซื่อสัตย์สุจริต คนที่มีกิเลสจะปฏิบัติตามข้อนี้ได้ยากหรือจะปฏิบัติไม่ได้เลย

๖. มีการประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดี สังคมใดหมู่คณะใดหน่วยงานใดผู้บังคับบัญชาประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นนิจและสม่าเสมอจะเป็นสื่อการสอนดีกว่า ง่ายกว่า และรวดเร็วกว่าการใช้สื่ออย่างอื่น อีกทั้งยังประหยัดเงินและเวลาด้วย

๗. มีความรัก ข้อนี้หลายท่านอาจสงสัยว่าผมนำความรักเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างไร ผมขอยืนยันว่ามีความเกี่ยวข้องกันมากที่สุด งานใดก็ตามต้องกระทำด้วยความรัก เหมือนความรักที่พ่อแม่มีต่อลูก ภรรยาและสามีมีต่อสามีและภรรยา ความรักคือความห่วงอาทร トラバไตที่เรามีความรักต่องาน トラバไตนั้นเราก็จะทุ่มเทเพื่องาน เราจะสนุกสนานกับงานและภูมิใจกับการทำงาน เราจะปรารถนาดีต่องาน การทำสิ่งใดโดยปราศจากความรัก ความปรารถนาดีแต่ทำเพราะต้องทำตามหน้าที่ความสำเร็จก็จะอยู่ไกลมาก ฉะนั้นผมคิดว่าความรักคือคำตอบของความสำเร็จ

การจะแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง โดยเฉพาะปัญหาที่ยาก เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถ้าเราไม่รักไม่ปรารถนาดีต่อคนยากคนจน ไม่รักและปรารถนาดีต่อพี่น้อง ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้จ่ายเงินใช้แต่คำที่เรียกโก้ ๆ ว่ายุทธศาสตร์ คงจะสำเร็จได้ยาก

๘. มีความสำนึกตลอดเวลาว่าเกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน ผมได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้คนไทยสำนึกบุญคุณแผ่นดินมาเป็นเวลานานแล้ว การตอบแทนบุญคุณแผ่นดินคืออย่างไร สำหรับปัจเจกบุคคล พูดให้สั้นที่สุดเข้าใจง่ายที่สุดคือการเป็นคนดี คนดีย่อมคิดดีพูดดีและทำดี การคิดดีพูดดี ทำดีย่อมเป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อสังคมต่อชาติบ้านเมือง คนดีจะไม่สร้างปัญหาให้กับผู้อื่นไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน แต่ถ้าพูดถึงเรื่องการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ความหมายโดยรวมจะกินความกว้างไกลและลึกซึ้งมาก

ถ้าจะพูดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต้องใช้เวลาานาน แต่ขอเรียนสั้นๆ ว่าโปรดถามตัวเองว่าตั้งแต่เกิดมาเป็นคนไทย เราได้ทำสิ่งใดที่เป็นคุณต่อแผ่นดิน เราได้ทำสิ่งใดที่เป็นโทษต่อแผ่นดิน

สัญญากับตัวเองสิว่าเราจะปกป้องรักษาแผ่นดินไทยตามหน้าที่และบทบาทของเรา จะไม่ทำให้สิ่งใดเสียหายต่อแผ่นดินไทย ปฏิญาณตนต่อหน้าพระสยามเทวาธิราชสิว่าเราจะซื่อสัตย์สุจริตต่อแผ่นดินแค่นี้ก็มากพอแล้ว

๙. มีพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ยึดถือในการดำรงชีวิต ประธานองคมนตรีทุกท่านคงทราบว่พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานให้กับพวกเราคนไทยในช่วง ๖๐ ปี มีเป็นร้อย โปรดไปอ่านทบทวนดูเถอะแล้วจะพบว่าหากเรายึดมั่นประพฤติปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเหล่านั้นโดยเคร่งครัดสม่ำเสมอ เราจะมีความสุขความสงบบ้านเมืองจะเรียบร้อยจะพัฒนา มีความรักสามัคคีคนดีจะได้รับหน้าที่สำคัญในชาติบ้านเมือง คนไม่ดีก็ยากที่จะก่อความวุ่นวายได้

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิ่งบริสุทธิ์ผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามย่อมเป็นสิริมงคล

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ มีหนังสือที่เกี่ยวข้องกับพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสออกสู่ตลาดหลายเล่ม เช่น “คำพ่อสอน” “ร้อยเรื่องในรอยจำ” หนังสือเหล่านี้พวกเราคนไทยทุกคนน่าจะได้อ่าน รวมไปถึงหนังสือทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ยังประโยชน์มหาศาล ทรงรับสั่งเรื่องนี้เมื่อ ๒๐ ปีมาแล้ว ไม่ค่อยจะได้รับความสนใจ แต่เดี๋ยวนี้ทุกคนมองเห็นความสำคัญและนำไปใช้ทั้งในการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจ

ทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีทั้งศักยภาพ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงสมบูรณ์ครบถ้วนในตัว จึงเป็นทฤษฎีที่คนไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใด มีหรือจน องค์กรไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ย่อมนำไปประยุกต์ใช้ได้ผลทั้งสิ้น ผมมั่นใจว่าแม้แต่การศึกษาก็นำไปใช้ได้และจะได้ผลดี
